

WICE – รูปร่างแบบนี้ คู่มือขนาด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

อย่างที่กล่าวไว้บ่อยๆ ว่า เราไม่จำเป็นต้องไปตามใคร หรือ ขอบลาจากใคร หากเรียนรู้เรื่องเทคนิคแล้ว มันคือ การที่เราเริ่มเครื่องมือหาปลาหรือจับปลาเป็นของตนเอง นั่นแหละครับ แล้วบางครั้ง ก็ไม่ต้องไปดูปลาชนิดอื่นเลยก็ยังมีได้ กินแต่ปลาชนิดเดิมๆ หรือ มีปลาที่ชอบกิน สัก 5-7 ตัว ก็พอแล้ว เรียกว่า ถึงเวลากิน ก็อ้อมเหมือนกัน... โห วันนี้ เล่นสำนวนกันไปแล้ว เด๋วทำนองงงกันมากเปล่าๆ เอาเป็นว่า ท่านที่เรียนเทคนิค ไม่ว่าจะเรียนมาจากที่ไหน คงเข้าใจนะครับ แต่ถ้าเริ่มมาขนาดนี้แล้ว ยังไม่เข้าใจอีกนั้น ก็คงต้องขยันเพิ่มเติมในการเรียนรู้สักนิดนะครับ อะไร ยังไง ที่ไหน เสียตั้งค์ หรือ เรียนฟรี ขอให้เรียนเถอะครับ มันใช้ได้ในทุกสถานการณ์... แล้วยกยาลิม พัฒนาสิ่งที่เรียนรู้มา ให้เข้ากับตัวเองด้วย เพราะพื้นฐานทางทฤษฎีของเทคนิคนั้น มันใช้ได้กับทุกตัวหุ้น และใช้ได้เหมือนกัน กับในนิสัยของการเล่นหุ้นแต่ละคนนะครับ... แล้วถ้าเกิดมีโอกาส ได้ไปฟังหรือเข้าห้องสัมมนาเรื่องหุ้น ตามที่ต่างๆ นั้น ยิ่งดีนะ แต่ไม่ใช่จะเอามาทำตามเขา เพียงแต่ให้รู้ว่า ตอนนั้น บรรยากาศและจิตวิทยาของตลาดเป็นอย่างไร ใครคิดอะไรยังไง นักวิเคราะห์หัวใจ นักลงทุนในตลาด ทั้งรายใหญ่ รายย่อย และกองทุน เขาว่าอย่างไรกับบ้าง... น่าจะเคยได้ยินนะครับ เรื่องแบบนี้ มันอาจจะมึนมองอะไรบางอย่างที่เราจะใช้เป็นมุมมองของเราเองได้อยู่ครับ บางครั้ง รายใหญ่ๆ ห้อง วี หรือ รายใหญ่ๆ ที่นั่งเฝ้าอยู่ที่บ้าน เขายังต้องหาเวลาออกไปเจอคนในวงการ เพื่อจะได้เพิ่มมุมมองหรือแลกเปลี่ยนไอเดีย... ต่อให้เขาเป็นคนคุมราคาได้ก็เถอะ เขาก็อยากรู้เหมือนกัน

ดูตามเกม...

เรียกว่า เหนือเมฆคงตามเกม หรือจับตามาอย่างต่อเนื่องแล้วกระมัง แล้วก็ระดับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น เหนือเมฆยังบอกกว่า ต้องเปิดเกมตามน้ำ (แล้วหัวไวสักกระยะ)

แนวรับ : ... 4.64-4.56 หรือ ลงไปจนถึง 4.50 ก็ยังน่าสนใจ

เป้าหมาย : ... ตามโครงสร้าง ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มอง 5.20 ก่อน

Price Chart...(WICE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WICE... น่าจะไม่ต้องกล่าวอะไรมาก เพราะดูกันมาบ่อยครั้ง แล้วก็ยังคงเป็นภาพเดิมๆ ด้วย ทั้งก่อนผ่าน Neck Line ที่ให้ช็อคตักทางก่อน แล้วผ่าน Neck Line มาได้ ก็ยังต้องตามน้ำกัน... เอาเป็นว่า ถ้าจะมีการ Pull Back ลงมาทดสอบ Neck Line ก็ไม่แปลก แต่ไม่ควรจะดีกว่านะ หรือถ้าจะมี ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า Neck Line แล้วกระมัง ดูจาก MA. น่าจะวิ่งมาที่ระดับของเส้น Neck Line ในวันสองวันนี้แหละ นั่นแปลว่าระดับที่เป็น Neck Line จะกลายเป็นแนวรับที่แข็ง หรือมีนัยสำคัญอย่างมาก จึงอาจจะยากหน่อยที่จะหลุดลง เรียกว่า ถ้าจะลงมา ก็น่ารักเลยแหละ... แต่ถ้าวันนั้น ยืน 4.70 ได้เลยด้วยนั้น โอกาสลง คงแทบจะไม่มีแล้วนะ